

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเชิญผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้แทน OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าพบประธาน กสม. เพื่อหารือประเด็นการติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ ประธาน กสม. ได้เชิญผู้แทน OHCHR เข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน theme งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ จะสอดคล้องกับการครบรอบ ๗๕ ปี ปฎิญาสาครว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การบรรยายสรุปเรื่อง มิติด้านสิทธิมนุษยชนกับการเลือกตั้ง โดย OHCHR

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดอบรมเรื่อง มิติด้านสิทธิมนุษยชนกับการเลือกตั้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในการนี้ ประธาน กสม. ได้ขอให้ OHCHR จัดบรรยายสรุปให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เพื่อเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในมุมมองขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หาก กสม. สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ เป็น ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๑ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ตามระเบียบ กสม.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๒) และมอบสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. รายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน
ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
สมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป